



TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
156, Trần Phú Street, Đà Nẵng City, Vietnam, Tell: (+84.236)3826.628 - Fax:3871856
Email: vptgmdn@gmail.com ; Website: www.giaophandanang.org

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2017

THƯ KÊU GỌI CẦU NGUYỆN VÀ GIÚP ĐỠ

**Kính gửi quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, chủng sinh
và toàn thể gia đình Giáo phận Đà Nẵng thân mến.**

Anh chị em thân mến,

Tôi xin gửi tới Anh Chị em lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam về việc giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt tại Miền Trung Việt Nam. Ngài đã viết như sau: *“Nhu chúng ta đã biết, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, những vụ thiên tai liên tục xảy ra, từ miền Bắc trải dài đến miền Trung. Trước hết là những trận mưa lớn làm sạt lở đất, vùi lấp nhà cửa và gây chết người tại Mù Cang Chải (Yên Bái), Mường La (tỉnh Sơn La) ngày 2-8-2017, tại Cao Bằng ngày 6-8-2017. Sau đó là cơn bão số 10, tàn phá vùng biển Sơn Dương, phía nam Hà Tĩnh và bắc Quảng Bình ngày 15-9-2017. Những ngày vừa qua, bão số 12 (Bão Damrey) với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của tại các tỉnh miền Trung. Liền ngay sau bão, những trận mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng, trải dài nhiều tỉnh thành như: Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Lâm Đồng. Tính đến trưa ngày 9-11-2017, đã có 106 người chết, 25 người mất tích. Có thể đây vẫn chưa là con số thống kê cuối cùng. Ngoài số người chết và mất tích, những thiệt hại về vật chất rất nghiêm trọng: nhiều nhà cửa, ruộng lúa hoa màu và đầm nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi; đường xá sạt lở, trường học bị tàn phá. Người dân vốn đã nghèo, do thiên tai, nay lâm vào cảnh trắng tay, màn trời chiếu đất, rất khó khăn vất vả.”*

Tại giáo phận Đà Nẵng của chúng ta, một số nơi thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam bị ngập lụt và gây nhiều tổn thất tài sản và hoa màu đang rất cần sự trợ giúp đỡ nâng. Ban Bác ái xã hội - Caritas Giáo phận cùng một số hội đoàn đã hiện diện với tinh thần giúp đỡ, sẻ chia; tuy nhiên, những anh chị em ở vùng lũ lụt vừa qua cần được hỗ trợ để hồi phục đời sống sau lũ lụt, chưa kể dự báo thời tiết về cơn bão số 13 đang hình thành và hướng vào đất liền.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Tổng Giáo phận Huế, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong tâm tình Mục tử của Giáo phận: tôi xin đề nghị toàn thể cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng chúng ta hãy dành ngày Chúa Nhật 33 Thường Niên (Kính trọng thể các Thánh tử đạo Việt Nam) tức ngày 19 tháng 11 năm 2017 để cùng bày tỏ tình yêu thương liên đới bằng cách nhiệt tâm đóng góp trong các thánh lễ Chúa Nhật này. Tất cả số tiền quyên góp từ các giáo xứ sẽ gửi về Tòa Giám mục Đà Nẵng, và sau đó sẽ chuyển tới Ban Bác ái xã hội – Caritas của Giáo phận để tiến hành cứu giúp những nơi đã bị ảnh hưởng bão lụt trong toàn Giáo phận Đà Nẵng.

Nguyện xin Thiên Chúa đầy tình Thương Xót chúc phúc cho lòng quảng đại của anh chị em.
Kính chúc toàn thể gia đình giáo phận Ôn Thánh, hiệp nhất và bình an trong Chúa Giêsu Kitô.



Giám mục của anh chị em,

**+ Giuse Đặng Đức Ngân
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng**